

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM  
THÀNH PHỐ TAM KỲ  
BAN THƯỜNG TRỰC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 129.../MTTQ-BTT

Tam Kỳ, ngày 02 tháng 6 năm 2022

Về việc triển khai tháng hành động  
phòng, chống ma túy năm 2022.

**Kính gửi:** Ban Thường trực UBMT TQ Việt Nam các xã phường

Thực hiện Công văn số 1403/MTTQ-BTT ngày 02/6/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam về triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tam Kỳ đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã phường phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên tham gia tổ chức các hoạt động phòng, chống ma túy tại địa phương, nhất là phối hợp tuyên truyền Kế hoạch số 7171/KH-UBND, ngày 12/10/2021 về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh Quảng Nam. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy. Hướng dẫn các Ban công tác Mặt trận, chi hội, chi đoàn tổ chức các hoạt động chuyên đề về phòng, chống ma túy; phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, trưởng các dòng họ, chức sắc các tôn giáo trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống ma túy; cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

2. Phổ biến và nhân rộng các mô hình, gương điển hình, tiêu biểu trong công tác phòng, chống ma túy, chú trọng tuyên truyền giới thiệu gương người nghiện ma túy cai nghiện thành công trở thành người có ích cho xã hội; đề xuất các tập thể, cá nhân trong cộng đồng dân cư có thành tích xuất sắc trong phòng, chống ma túy để cơ quan chức năng có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời. Vận động các tầng lớp nhân dân tích cực phát hiện, tố giác các tụ điểm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; việc trồng các loại cây có chất gây nghiện trái quy định, thông tin với cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

3. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ người nghiện tại gia đình, cộng đồng, số người sau cai về cộng đồng, hạn chế tình trạng tái nghiện. Huy động, vận động các nguồn lực hỗ trợ công tác cai nghiện, giúp đỡ người sau cai nghiện; phối hợp các doanh nghiệp tham gia dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện tại cộng đồng; lồng ghép công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện với các chương trình xóa đói, giảm nghèo, dạy nghề tạo việc làm....

4. Tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết số 33/2021/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về Quy định mức thụ dịch vụ và chính sách hỗ trợ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc

methadone) trên địa bàn tỉnh về công tác phòng, chống ma túy; kịp thời phát hiện, kiến nghị với chính quyền cùng cấp những vấn đề bất cập liên quan đến công tác phòng, chống ma túy để đề nghị bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

Sau khi kết thúc Tháng hành động, đề nghị các địa phương báo cáo kết quả tháng cao điểm phòng chống ma túy gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trước ngày **30/6/2022** qua email: [mttq.tk@gmail.com](mailto:mttq.tk@gmail.com) để tổng hợp./.

**\* Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VP, VT.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**



**Đương Văn Chí**